

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN THILOGI THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CHĂM LO NGƯỜI LAO ĐỘNG

04/03/2024

Công đoàn Cơ sở thành viên THILOGI là tổ chức thành viên của Công đoàn Cơ sở THACO, có chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Dù chỉ mới thành lập và đi vào hoạt động nhưng Công đoàn THILOGI đã có hơn 1.150 nhân sự tham gia.

Thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, Công đoàn đã tổ chức các hoạt động thiết thực như: Khen thưởng con CBNV “Học giỏi - Sống tốt”, Chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 8/3, phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; ... Năm 2023, Công đoàn đã hỗ trợ hơn 390 triệu đồng cho nhân sự có hoàn cảnh khó khăn, nhân sự mắc bệnh hiểm nghèo, qua đó, tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.



Điển hình là trường hợp của anh Đỗ Văn Hiếu - Công nhân vận hành xe nâng thuộc Công ty cảng Chu Lai. Anh phát hiện mình mang căn bệnh hiểm nghèo vào cuối năm 2022. Là trụ cột chính trong gia đình, nay anh phải tạm nghỉ việc để điều trị bệnh. Với thu nhập chỉ đủ trang trải cho cuộc sống, lại không có khoản tiền dự phòng, vợ chồng anh phải vay mượn thêm người thân, bà con hàng xóm. Khó khăn lại chồng chất khó khăn! Biết được hoàn cảnh của anh Hiếu, đại diện Công đoàn đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 15 triệu đồng, giúp gia đình anh có thêm chi phí trang trải cuộc sống. Anh Hiếu chia sẻ: “Sự động viên và hỗ trợ kịp thời của Công đoàn là món quà ý nghĩa đối với tôi và gia đình ở thời điểm hiện tại. Không chỉ là vật chất, đó còn là món quà tinh thần to lớn, tạo động lực giúp tôi chiến đấu với bệnh tật, cố gắng vươn lên trong cuộc sống, yên tâm làm việc và gắn bó với công ty”.



Ông Phạm Như Thắng - Chủ tịch Công đoàn cho biết: “Trong thời gian tới, Công đoàn sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống CBNV, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBNV, để ra những kế hoạch, định hướng cụ thể, đảm bảo phúc lợi cho người lao động.”

Công đoàn chính là cầu nối giữa doanh nghiệp với quyền lợi người lao động, phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tham gia tổ chức Công đoàn, người lao động được bảo vệ quyền lợi, lợi ích thiết thực, đồng thời tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển bền vững, xây dựng đội ngũ nhân sự vững mạnh nâng cao uy tín, hình ảnh thương hiệu trên thị trường.